

Số: 29

Ngày 25/7/2022

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Nghiêm cấm đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.
2. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả.
3. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.
4. Tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID -19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
5. 02 trường hợp không phải đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
6. Từ 01/8/2022, không sử dụng hình thức thu phí dùng tiền mặt đối với xe ô tô.
7. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu trên xe ô tô phải trang bị dụng cụ thoát hiểm.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần bị phạt như thế nào?
2. Pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi xả nước thải nhỏ hơn 05 m<sup>3</sup>/ngày(24 giờ) tái phạm nhiều lần?
3. Pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường?
4. Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt tiêu chuẩn kỹ thuật từ 05 lần trở lên bị phạt như thế nào?

## VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### 1. NGHIÊM CẤM ĐE DỌA, CƯỖNG ÉP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15. Luật này gồm 7 chương, 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh

Theo đó, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu tham gia bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các loại hình bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong

hoạt động đầu tư xây dựng; bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng quy định. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động, không đúng phạm vi được cấp phép; hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện các hành vi gian lận (thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm); đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm cũng không được kinh doanh bất động sản trực tiếp, nhưng được phép mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng. Đồng thời, doanh nghiệp được nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Toàn bộ số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm được Bộ Tài chính quản lý để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

## **2. CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ**

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15. Theo đó, ngoài các nội dung sửa đổi các định nghĩa thuật ngữ về tác phẩm phái sinh, tác

phẩm bản ghi âm ghi hình đã công bố, sao chép, tiền bản quyền, biện pháp công nghệ bảo vệ quyền, phát sóng, truyền đạt đến công chúng; hành vi xâm phạm quyền liên quan; chủ sở hữu quyền tác giả; chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan...Luật sửa đổi lần này bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả trong các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tác giả và nguồn gốc, xuất xứ tác phẩm gồm: tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể tiếp cận tác phẩm này; sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước; trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài liệu; sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, bao gồm sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều

kiện bản sao này phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu trữ; biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm mục đích thương mại; Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, không nhằm mục đích thương mại...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

### **3. MỘT HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÓ THỂ TẶNG NHIỀU LẦN CHO MỘT ĐỐI TƯỢNG**

Đây là nguyên tắc được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày ...tháng... năm 2022.

Theo đó, một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Các hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng

Nhà nước”; kỷ niệm chương; bằng khen; giấy khen. Việc xét khen thưởng thực hiện trên căn cứ: Thành tích đạt được; tiêu chuẩn khen thưởng; điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm: “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm: “Cờ thi đua của Chính phủ”; cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh; “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”; “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

Cụ thể, danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham

gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc; phổ biến, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

#### **4. TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19, NHẤT LÀ MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN TIÊM ĐỦ 2 MŨI CHO TRẺ EM TỪ 5 TUỔI ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI**

Nội dung này được quy định tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2022 các cấp ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiên định mục tiêu ưu tiên và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; các bộ, ngành, địa phương chủ động phân tích, dự báo kịp thời cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành phù hợp, bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; xử lý ngay những tồn tại, hạn chế đã được Tổ công tác của Chính phủ nêu ra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời đề xuất, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật; khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung các chính sách được ban hành thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đến các cấp, ngành, người dân và doanh nghiệp để triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID -19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ đã đề ra...

#### **5. 02 TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI**

Ngày 13/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết của Luật Chăn nuôi.

Cụ thể, bổ sung trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo quy định mới, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi không áp dụng đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại ở hộ gia đình và cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm có sản phẩm thực phẩm, phụ phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất thực phẩm có chất lượng phù hợp

làm thức ăn chăn nuôi mà không qua bất kỳ bước sơ chế, chế biến nào khác của cơ sở đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung 09 trường hợp được miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi khi nhập khẩu gồm: thức ăn chăn nuôi tạm nhập, tái xuất để tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài; thức ăn chăn nuôi quá cảnh, chuyên khẩu, trung chuyển; thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài gửi kho ngoại quan; thức ăn chăn nuôi để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, quảng cáo; thức ăn chăn nuôi làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm; thức ăn chăn nuôi làm mẫu để thử nghiệm phục vụ khảo nghiệm, giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2022.

#### **6. TỪ 01/8/2022, KHÔNG SỬ DỤNG HÌNH THỨC THU PHÍ DỪNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI XE Ô TÔ**

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CD-TTg ngày

22/02/2022; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện có tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 01/8/2022 (khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí).

Bên cạnh đó, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông khẩn trương thực hiện dán thẻ

định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí ETC; không điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC lưu thông vào các làn thu phí ETC gây ách tắc giao thông.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2022.

## **VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **7. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊU CẦU TRÊN XE Ô TÔ PHẢI TRANG BỊ DỤNG CỤ THOÁT HIỂM**

Ngày 15/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Theo đó, công việc giải quyết cho xe xuất bến như sau: Cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối

với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu; cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn địa phương. Đồng thời, quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn các loại phù hiệu, biển hiệu theo các mẫu đã được ban hành tại Thông tư này hoặc mẫu phù hiệu xe taxi sử dụng riêng cho địa phương, cấp, cấp lại các loại phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### **DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM NGOÀI GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC**

Trong thời gian gần đây, một số hoạt động, khóa học được tổ chức ngoài gia đình và ngoài nhà trường đã thu hút nhiều trẻ em tham gia như: học kỳ quân đội, học kỳ công an, học kỳ cảnh sát, trại hè lính cứu hỏa, trại hè thiếu niên siêu đẳng, trại hè quốc tế, khóa tập tu mùa hè với hàng nghìn trẻ em tham gia. Nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định, phát triển toàn diện trẻ em và đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục.

Dự thảo Thông tư gồm 14 Điều hướng dẫn điều kiện tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục (sau đây viết tắt là hoạt động có sự tham gia của trẻ em) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Hoạt động có sự tham gia của trẻ em là hoạt động được tổ chức dành cho trẻ em nhằm tăng cường chức năng xã hội của trẻ em, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, rèn luyện

sức khỏe, trải nghiệm thực tế phù hợp với độ tuổi của trẻ em do các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tổ chức hoạt động hoặc phối hợp tổ chức hoạt động; không bao gồm các hoạt động có sự tham gia của trẻ em được quy định tại Thông tư số 29/2019/TT- LĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em, Thông tư số 36/2018/TT- LĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em và các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục là không có sự chăm sóc, quản lý trực tiếp của cha mẹ, các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em và không có sự chăm sóc, quản lý trực tiếp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục.

Các hoạt động có sự tham gia của trẻ em phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc sau đây: Phù hợp với đặc điểm độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, mức độ khuyết tật, hoàn cảnh sống, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, kỳ thị đối với mọi trẻ em;



không vì mục tiêu lợi nhuận; vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tôn trọng và thực hiện tốt các quyền của trẻ em có liên quan đến hoạt động có sự tham gia của trẻ em.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định thời gian tổ chức một lần không quá 15 ngày (bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật). Thời gian hoạt động trong một ngày không quá 6 giờ. Chương trình, nội dung hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và quá trình phát triển của trẻ em; không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em và dành ít nhất 20% thời lượng tổ chức hoạt động bổ trợ, vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Đối với khóa học Học kỳ quân đội, học kỳ cảnh sát, lính cứu hỏa, học kỳ nhân ái: Nội dung học tập về chuyên môn ít nhất phải đảm bảo 50% thời lượng của Chương trình; nội dung học tập kỹ năng chiếm khoảng 30% thời lượng của Chương trình; nội dung hoạt động bổ trợ, vui chơi giải trí chiếm khoảng 20% thời lượng của Chương trình.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm của trẻ em tham gia khóa học để điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm tối thiểu 75% các nội dung trong chương trình khung nêu trên. Đối với khóa tập tu tại các cơ sở tôn giáo: Nội dung học tập về chuyên môn ít nhất phải bảo đảm 50% thời lượng của Chương trình; nội dung học tập bổ trợ và vui chơi giải trí chiếm 50 % thời lượng của chương trình. Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm của trẻ em tham gia khóa học để điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm tối thiểu 75% các nội dung trong chương trình khung nêu trên.

Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành. Ngoài ra, ban soạn thảo cũng lấy ý kiến của trẻ em một số địa phương và qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) về dự thảo này.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần bị phạt như thế nào?

**Trả lời:** Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%. Điều này được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định

số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/7/2022.

**2. Hỏi:** Pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi xả nước thải nhỏ hơn 05 m<sup>3</sup>/ngày(24 giờ) tái phạm nhiều lần?

**Trả lời:** Theo Khoản 2 Điều Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày

07/7/2022 quy định phạt tiền từ 1-5 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải nhỏ hơn 05 m<sup>3</sup>/ngày (24 giờ) trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần nhiều lần.

**3. Hỏi:** *Pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường?*

**Trả lời:** Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường. Điều này được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/7/2022.

**4. Hỏi:** *Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt tiêu chuẩn kỹ thuật từ 05 lần trở lên bị phạt như thế nào?*

**Trả lời:** Theo điểm c Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/7/2022 quy định phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 lần trở lên đối với thông số môi trường nguy hại hoặc từ 10 lần trở lên đối với thông số môi trường thông thường./.